

# มฟล.ลงนามความร่วมมือ 21 โรงเรียนนำร่อง 'โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษา'

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินการ "โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550" ระหว่าง มฟล. กับโรงเรียนในโครงการนำร่อง 21 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมสมเด็จย่า

รศ.นริวรรณ จินตกานนท์ รองอธิการบดี มฟล. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายโดยนำร่อง 21 โรงเรียน มี มฟล.เป็นศูนย์กลางของระบบเครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาครู และระบบการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียนในโครงการให้มีความทันสมัยและประสิทธิภาพพัฒนา และส่งเสริมโอกาสการรับรู้ข้อมูลตลอดจนการเรียนรู้สู่ประชาชน โดยใช้โรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพของชุมชนในชนบทและนำไปสู่การพัฒนาต้นแบบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทางการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ชนบท

ด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี

มฟล. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้มีความพยายามดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความเข้มแข็ง แต่ก็ประสบปัญหาเนื่องจากจำนวนเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องดูแลมีมากขึ้น ดังนั้นความตระหนักในการพัฒนาเยาวชน และบุคลากรทางการศึกษาจะไม่สำเร็จ หากไม่ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาอย่างจริงจังและจริงจัง มฟล. ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว และได้พยายามเสนอแนวทางแก้ปัญหาและเมื่อได้มีการหารือกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ต่างก็เห็นพ้องที่จะร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นต้นแบบของ การพัฒนาการศึกษาชาติในการดำเนินโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษา ทั้งนี้การดำเนินโครงการนั้น กทช.เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและสื่อเทคโนโลยี มฟล. เป็นแกนกลางในการบริหารจัดการ แต่องค์ประกอบสำคัญคือโรงเรียนและอปท.ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา

"การดำเนินโครงการ มฟล. จะเป็นแกนหลักในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ชุดวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และฐานข้อมูล จนถึงพัฒนาครูในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ผ่านสื่อเทคโนโลยีออนไลน์ ซึ่งจะมีแม่ข่ายของศูนย์ทางไกลอยู่ที่โรงเรียนแม่ข้าวต้มและส่งออนไลน์ไปยังศูนย์ของโรงเรียนทั้ง 21 แห่ง นักเรียนก็จะได้รับผลจากการสอนของครูที่มีประสิทธิภาพ ชาวบ้านก็จะได้เรียนรู้ข้อมูลจากศูนย์ทางไกลทั้งด้านอาชีพ เกษตรกรรม ความปลอดภัย และการเพิ่มพูนทักษะต่างๆ โครงการนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ จัดการเรียน



การสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เป็นการแจกคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีการพัฒนาบุคลากรรองรับ โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มฟล. กทช. โรงเรียน และอปท. มีระยะเวลาดำเนินการนำร่องใน 3 ปี หลังจากนั้นก็จะส่งมอบให้องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) ดำเนินการต่อไป" รศ.ดร.วันชัย กล่าว

ส่วนด้านนายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ กรรมการ กทช. กล่าวว่า เป็นหน้าที่หนึ่งของ กทช. ในการส่งเสริมกิจการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะ ซึ่งเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเชียงรายให้เข้มแข็งเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกด้าน ซึ่งหากโครงการนี้ได้ผล กทช. ก็จะนำ

เป็นต้นแบบขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

ขณะที่นายสุทัศน์ พัทธยากร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 กล่าวย้ำว่าโครงการนี้จะเป็นการสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้กับคนเชียงรายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ที่พิเศษ ที่ต้องเพิ่มศักยภาพการพัฒนาให้เข้มแข็ง

ส่วนนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เป็นโอกาสอันดีที่มฟล.และกทช. ได้ให้โอกาส ท้องถิ่นในการดูแลเยาวชนในการ เจริญเติบโตทางการศึกษามากยิ่งขึ้น และครูก็ได้มีโอกาสขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ